
- สำเนา - 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 

สมัยประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2567 
วันท่ี  5  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
------------------------------------ 

ผูมาประชุม  จำนวน 13 คน  
ไมมา/ขาดประชุม จำนวน -   คน 
ลากิจ/ลาปวย    จำนวน 1   คน  

ผูมาประชมุ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคำผาย  แสนจันทร ประธานสภา อบต. คำผาย  แสนจันทร  

2 นายสมเกียรติ  โสมาบุตร รองประธานสภา อบต. สมเกียรติ  โสมาบุตร  

3 นายคำเกิด  กาลจักร เลขานุการสภา อบต. คำเกิด  กาลจักร  

4 นายศรราม  วงศรีแกว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓  ศรราม  วงศรีแกว  

5 นางสสีุดา  สัวขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ - ลา 

6 นายคำเสน  อินทนาม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ คำเสน  อินทนาม  

7 นายคุณาวรรษ  จันทะภา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ คุณาวรรษ  จันทะภา  

8 นางสาวพัชรียา  ราชมาลา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗ พัชรียา  ราชมาลา  

9 นายเทวี  ชายทวีป สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๙ เทวี  ชายทวีป  

10 นายสมปอง  อำยังพเนา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐ สมปอง  อำยังพเนา  

11 นายบุญเพง็  ช่ืนตา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๑ บุญเพ็ง  ช่ืนตา  

12 นายอำนวย  ซองทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๒ อำนวย  ซองทอง  

๑๓ นางสายพิณ  กาลจกัร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๓ สายพิณ  กาลจักร  

๑๔ นายณรงฤทธ์ิ  มุละสิวะ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๔ ณรงฤทธ์ิ  มุละสิวะ  

 

ลำดับ... 
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ผูเขารวมประชุม  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจักรกฤษ  ศรีวะรมย นายก อบต. จักรกฤษ  ศรีวะรมย  

2 นายแสงจันทร  วงษศรีแกว รองนายก อบต. แสงจันทร  วงษศรีแกว  

3 นายอำพร  มุละสีวะ เลขานุการนายก อบต. อำพร  มุละสีวะ  

4 นางสิรกิร  ภาคแกว ปลัด อบต.หวยแกง สิริกร  ภาคแกว  

5 นางสาววิภาพร  ยุทธรรม รองปลัด อบต. หวยแกง วิภาพร  ยุทธรรม  

6 นายภูมินทร  กลาหาญ หัวหนาสำนักปลัด ภูมินทร  กลาหาญ  

7 นางวาเสษฐี  เกตุแกว ผูอำนวยการกองคลงั วาเสษฐี  เกตุแกว  

8 น.ส.ประภัสสร  ไชยรัตน ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ประภัสสร ไชยรัตน  

9 นางสาววิชชุลดา  ทวิตชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชชุลดา  ทวิตชาติ  

10 วาที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม ผอ.กองสาธารณสุขฯ มิตชานน สีเข็ม  

๑1 นางมนันยา  ผลจันทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มนันยา ผลจันทร  

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 

นายคำเกิด  กาลจักร ไดตรวจนับองคประชุม เมื่อครบองคประชุมแลวจึงเชิญประธานสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภา อบต. สวนตำบลหวยแกง กลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายคำผาย  แสนจันทร กลาวเปดการประชุมสภา สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 
ประธานสภา อบต. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

ระเบียบท่ีวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำป 2566 ขอเชิญที่ 
    ผูเกี่ยวของช้ีแจงครับ 

น.ส.วิชชุลดา ทวิตชาติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
นักวิเคราะหฯ  พ.ศ. 2567 – 2570 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวน 
    ตำบลหวยแกง อำเภอกุดชุม จ ังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ไดดำเนินการ 
    เสร็จเรียบรอยแลว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนตางๆ ตามที่กฎหมาย  
    ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว 



   การประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำใหไดทราบถึง 
    จุดออน จุดแข็งขององคการบริหารสวนตำบลหวยแกง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
    วาจะดำเนินการพัฒนาทองถ่ินอยางไรในปจจุบันและอนาคต จากวิสัยทัศนที่กำหนด 
    ไว ผลการประเมินในภาพรวมอยูในเกณฑการดำเนินการที่ดี 

   จากวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหวยแกง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
    กำหนดวาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ไดกำหนดวิส ัยทัศนเพื ่อเปน 
    สภาพการณปจจุบันในอุดมคติซึ่งเปนจุดมุงหมายและคาดหวังที่จะไดเกิดขึ้นหรือ 
    บรรลุในอนาคตขางหนา ตำบลหวยแกงก็เปนตำบลขนาดกลางที่มปีระชากรสวนใหญ 
    นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ 
    ชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตตองเปน 
    ชุมชนที่สงบสุข นาอยูและมีฐานะความเปนอยูที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึง 
    ไดกำหนดวิสัยทัศน ดังน้ี “คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรียกาวหนา รักษาสิ่งแวดลอม  
    งามพรอมวัฒนธรรม” ถือเปนการกำหนดเปาหมายในการดำเนินงาน องคการ 
    บริหารสวนตำบลหวยแกงตองการใหประชาชน องคกรภาคประชาสังคม หนวยงาน 
    ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรการกุศล หนวยธุรกิจ กลุมประชาสังคมและผูมีสวนได 
    สวนเสียในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ไดร ับการสนับสนุน สงเสริม  
    บริการ อนุมัติ การอนุญาตไดอยางเหมาะสม ถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการ 
    จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของประชาชนใน 
    ทองถ่ิน 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวน 
    ตำบลหวยแกง สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนที่ได 
    กำหนดไวน้ัน พบวา 

   ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 
9,952,386.32 บาท มี 2 แผนงาน  1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2)
แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน จำนวน 
1 โครงการ งบประมาณ 3,175 บาท มี 1 แผนงาน 1)แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิตการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี 
จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 2,838,458 บาท มี 5 แผนงาน 1)แผนงาน
การศึกษา 2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3)แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 4)แผนงานสังคมสงเคราะห 5)แผนงานงบกลาง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 22 โครงการ 
งบประมาณ 459,527 บาท มี 1 แผนงาน 1)แผนงานสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จำนวน 9 โครงการ 
งบประมาณ 407,437 บาท มี 2 แผนงาน 1)แผนงานบริหารทั ่วไป 2)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
 1. โครงการที ่ไดร ับอนุม ัต ิงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอน
งบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหาร
งบประมาณที่ผิดพลาดอันเน่ืองมาจากขาดการวิเคราะหการใชจาย งบประมาณอยาง
รอบดาน ควรมีการต้ังงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติและเงินสะสมแลว 
ควรเรงรัดดำเนินการโครงการ/กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณน้ันๆ 
 3. โครงการ/กิจกรรมที ่มีการดำเนินงานอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป 
งบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดย
เนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ 
 4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปได
ในเรื่องความพรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออม และสถานะทางการเงินการคลังของทองถิ่นเปนสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการขอรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
 5. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลหวยแกงใหมากขึ ้นนั ้น ทั ้งกอนการดำเนินโครงการ ระหวางดำเนิน
โครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยแกง รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู  ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการใหมากข้ึน 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชน
รับทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชนชุมชน ใหไดรับขอมูล
ขาวสารมากที่สุด 
 7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ
โครงการพัฒนาใหครอบคลุมทุกพื ้นที่อยางทั ่วถึงผลการประเมินผลภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกตองตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององคการบริหาร
สวนตำบลและผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
จไดนำไปดำเนินการ ปรับปรุง แกไขพัฒนาทองถิ ่นใหดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของ
ประชาชนใหมากที่สุดตอไป 

  

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 

นายบุญเพ็ง  ชื่นตา กระผมขอแกไขเกี่ยวกับการอภิปรายงบประมาณการซอมแซมหองน้ำในครั้งที่แลว 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 ซึ่งไมมีในรายงานการประชุม จึงขอสอบถามวาทำไมไมมีเนื้อหาใจความในเรื่องน้ี  
    ที่วา ใหมีที่ปสสาวะเพิ่มเติม และมีบุคคลบางกลุมมองวาสมาชิกสภาไมหนาที่ และใน 
    วันน้ันกระผมไดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องน้ี จึงอยากใหแกไขบันทึกการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับรอง 12 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  



ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม (ถามี) 
   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว (ถามี) 
   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีเสนอใหม 

ประธานสภา อบต. 5.1  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง เรื่อง การติดตั้งบอดัก 
    ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565    

ขอ 41 เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นกำลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอื่น 
นอกจากญัตติดังตอไปน้ี 

(1) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
(2) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ินตามหมวด 8 
(3) ขอใหลงมติ 
(4) ขอใหแยกประเด็นพจิารณา หรือแยกประเด็นลงมติ 
(5) ขอใหปดอภิปราย 
(6) ขอใหเปดอภิปรายตอไป 
(7) ขอใหเลือ่นการปรกึษา 
(8) ขอประธานสภาทองถ่ินพจิารณาใชอำนาจตามขอ 119 ขอ 120 หรือขอ 121  
(9) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให

อำนาจไว     
  (10) ขอใหยกเรื่องอื่นปรึกษา ถาที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอื่น
ข้ึนปรึกษาญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตติน้ันเปนญัตติเกี่ยวกับขอบัญญัติ 

ขอ 42 ญัตติตามขอ 41(3) (5) และ (10) น้ัน หามไมใหผูใดเสนอในคราว
เดียวกับการอภิปรายของตน 

ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จำนวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่
ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ฯลฯ 
นายจักรกฤษ ศรีวะรมย ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลหวยแกงไดจัดทำ 
นายก อบต.หวยแกง รางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลหวยแกงเรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำ 
    เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ซึ่งเปนการกำหนดวิธีการจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายใน 
    อาคารและครัวเรือน กอนที ่จะมีการระบายน้ำทิ ้งหรือไหลไปสู แหลงน้ำในเขต 
    องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง เพื่อเปนการปกปองรักษาสภาพแวดลอมและเปน 



    การชวยลดปริมาณไขมันที่ปนเปอนในน้ำเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
    ใหดีข้ึน กระผมจึงไดนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเปนการตอไป 

ประธานสภา อบต. ตามที่ทานนายก อบต. ไดเสนอรางขอบัญญัติฯ น้ีตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 
    หวยแกง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบน้ัน กระผมจะใหที่ประชุมพิจารณาเปนสาม 
    วาระรวดเดียว 
 

วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

วาท่ี ร.ท.มิตชานน สีเข็ม รางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลหวยแกงเรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำ 
นวก.สุขาภิบาล  เสียในอาคาร โดยมีเหตุผลที่เปนการสมควรกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
    ในอาคารและครัวเรือนซึ่งเปนตนทางและเปนสวนหน่ึงของมลพิษทางน้ำ กอนที่จะมี 
    การระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงน้ำในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง  
    เพื่อเปนการปกปองรักษาสภาพแวดลอมและเปนการชวยลดปริมาณไขมันที่ปนเปอน 
    ในน้ำเสีย ตลอดจนเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหดีขึ้น จึงกำหนดใหเจาของหรอืผู 
    ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสูแหลงระบายน้ำในเขตองคการบริหารสวน 
    ตำบลหวยแกง ติดตั ้งบอดักไขมันในกรณีที ่ยังไมมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ 
    เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียโดยการติดตั้งบอดักไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ซึ่ง 
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติใหกระทำ 
    ไดโดยการตราเปนขอบัญญัติทองถ่ิน จึงจำเปนตองตราขอบัญญัติน้ี 

       (ราง) 
ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลหวยแกง 

เรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง เรื่อง 
การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ปนะกอบมาตรา 20(3) 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2560 องคการบริหารสวนตำบลหวยแกง โดยความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตำบลหวยแกงและนายอำเภอกุดชุม จึงออกขอบัญญัติไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 
เรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566” 

ขอ 2 ขอบัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั ้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 ในขอบัญญัติน้ี 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สำนักงานหรือ

สิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอาศัยหรือใชสอยได” 
“บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งที่ใชแยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจาก

น้ำซึ่งผานการใชแลว 
“การระบาย” หมายความวา การผันน้ำ การปลอยน้ำ การเทน้ำ การสาด

น้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เปนการถายเทน้ำ 



“แหลงระบายน้ำ” หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง 
คู คลอง แมน้ำ ทะเลและแหลงน้ำสาธารณะ แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำที่เปน
เอกชน ซึ ่งมีทางเชื ่อมตอหรือสามารถไหลไปสูแหลงน้ำสาธารณะหรือแหลงน้ำ
ธรรมชาติได 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลหวย
แกง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ผูซึ่งไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ 4 ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับแกอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู
แหลงระบายน้ำและและยังไมมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
เสียโดยการติดต้ังบอดักไขมันสำหรับอาคารประเภทน้ัน 

ขอ 5 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ 4 ติดตั้งบอดักไขมันตาม
มาตรฐานที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทีม่ีการปลูกสรางใหมดำเนินการติดต้ังบอ
ดักไขมันสำหรับอาคารน้ันใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย และหากอาคาร
ใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันที่ขอบัญญติัน้ีมีผลใชบังคับกใ็หดำเนินการติดต้ัง
บอดักไขมันตามขอบัญญัติน้ีเชนเดียวกัน 

ขอ 6 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ 5 ทำการดูแลรักษา เก็บ 
ขน น้ำมันหรือไขมันในบอดักไขมันไปกำจัดและซอมแซมบำรุงรักษาบอดักไขมนัให
อยูในสภาพที่ใชการไดตามปกติอยูเสมอ 

ขอ 7 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ี ตองระวางโทษตามที่กำหนดไวใน
บทกำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ขอ 8 ใหเจาพนักงานสวนทองถ่ินประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึงการปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ี 

ขอ 9 ใหเจาพนักงานทองถิ่น โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขมี
อำนาจในการพิจารณา ยกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี ้ตามความจำเปนโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใชประโยชนของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เชน 
พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท 

ขอ 10 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงรักษาการตามขอบัญญัติ
น้ี และใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

ประกาศ ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 

(ลงช่ือ) 
   (...............................................) 
        นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง 

     
    เห็นชอบ 
      

 



   (..............................................) 
           นายอำเภอกุดชุม 

 จึงขอนำเรียนตอทานประธานสภาฯ และใหที่ประชุมพิจารณาเปนการตอไปครับ 

ประธานสภา อบต. ขอขอบคุณนักวิชาการสุขาภิบาลที่นำเรียนรายละเอียดใหทางสมาชิกสภาฯ ไดรับ
ทราบ หากทานใดเห็นชอบใหยกมือครับ 

นายอำนวย ซองทอง ทางเจาหนาที่ไดช้ีแจงตอที่ประชุมรับทราบแลว แตทานประธานสภาฯ ไมใหโอกาส
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12   สมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย จึงขออนุญาตตอทานประธานเพื่อเปดโอกาสใหอภิปราย 
    ดวยครับ 

 ผมขออภิปรายเกี่ยวกับญัตติน้ี ก็ไดรับทราบวาผานการประชาคมมาแลว จึงอยากจะ
ทราบจำนวนผูมีสิทธิของแตละหมูบาน ผานกี่หมูบาน ทั้งตำบลคิดเปนกี่เปอรเซ็นต 
ซึ่งในที่นี้ไมมีแจงเลย และในขอระเบียบนี้ผมก็เห็นดวยเพราะในอนาคตขางหนา
หมูบานของเราก็จะเจริญข้ึนจึงจำเปนที่จะตองออกกฎระเบียบน้ี 

นายคุณาวรรษ จันทะภา ในการจัดทำขอบัญญัติน้ี ผมก็เห็นวาเปนเรื่องที่ดีของอนาคตในวันขางหนา แตผมก็
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 ขอใหครอบคลุมกวาน้ี ในขอ 9 “โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจ 
    ในการพิจารณา” กระผมเกรงวาชาวบานจะพูดใหเจาหนาที่ไดวาใชอำนาจเกินเหตุใน 
    การตัดสินใจวาที่นี่ควรจะทำหรือไมทำ สภาพของพื้นที่เชน พื้นที่บนภูเขา พื้นที่ 
    เกษตรกรรม ผมขอใหมีความครอบคลุมกวานี้ ระยะหางของหมูบานหรืออะไรยงัไง  
    ขอใหช้ีชัดกวาน้ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถาม อภิปรายอีกหรือไมครับ (ไมมี) ขอเรียนเชิญผูบริหารฯ  
    ตอบขอซักถามครับ 

นายก อบต. ตามที่สมาชิกสภา อบต. ไดอภิปรายเกี่ยวกับการติดต้ังบอดักไขมันฯ กระผมขอเรียน
ใหสมาชิกสภาไดร ับทราบวา ในการดำเนินงานประชาคมเกี ่ยวกับการจัดทำ
ขอบัญญัตินี้ ทางเจาหนาที่ไดเชิญผูนำชุมชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของเชน ผูนำหมูบาน   
อสม. สมาชิกสภา และประชาชนที่เกี่ยวของ ประมาณหมูบานละ 8 คน มาประชุม
รวมกันที่ อบต. และในทีป่ระชุมไดมีการอภิปรายกันเกี่ยวกับขอดีขอเสีย เจาหนาที่
กองสาธารณสุขไดเรียนชี้แจงใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ รวมทั้งการอภิปรายที่
หลากหลายจนกระทั่งไดมีมติที่ประชุมเห็นชอบเปนเสียงเอกฉันท จึงขอนำเรียนใหที่
ประชุมรับทราบวา เราไมไดมีการออกประชาคมแตไดมีการเชิญสมาชิกสภาฯ อสม. 
กำนันและผูใหญบาน ประชาชน มาประชุมรวมกัน มาพิจารณารวมกันเพื่อใหเปนไป
ตามกฎเกณฑที่เจาหนาที่กองสาธารณสุขฯ  ดำเนินการ 

สวนเรื่องของรางขอบัญญัติฯ ขอ 9 นั้น ขอนำเรียนใหรับทราบวา ในการประชุม
ประชาคมก็มีคนซักถามวา ตองใหประชาชนติดตั้งบอดักไขมันฯ ทุกครัวเรือนเหรอ 
ทางเราจึงช้ีแจงงวาไมไดใหติดต้ังทุกครัวเรือนเน่ืองจากสภาพของบานเรือนแตกตาง
กัน บางหลังเปนเรือนไมสองชั้น บางที่เปนบานปูนชั้นเดียว วัตถุประสงคที่เราจะ
บังคับใช คือ บานเรือนที่ประกอบการอาชีพรานคา รานอาหาร บานเรือนที่ขอ
อนุญาตกอสรางบานใหมจะตองมีแบบแปลนบอดักไขมันฯ ประกอบมาดวย เพื่อ
ปองกันในอนาคตที่จะไมสงน้ำเสียลงสูแหลงชุมชนกอใหเกิดปญหาในอนาคตได ใน
สวนของหมูบานหรือครัวเรือนที่อยูหางไกลจากชุมชนก็ไมจำเปนตองติดต้ังบอบำบัด



ไขมัน ในที่ประชุมก็มีการอภิปรายที่หลากหลายและมีมติเห็นชอบเปนเสียงเอกฉันท 
ในสวนของอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุขจะเปนผูพิจารณาวา 
ครอบครัวที่มาขออนุญาตอยูหางไกลจากชุมชนหรือไม อยูตามทองไรทองนาก็ไม
จำเปนตองติดต้ัง จึงขอนำเรียนเพียงเทาน้ีกอนครับ 

วาที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในสวนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดำเนินการประกาศ 
นวก.สุขาภิบาล   และแจงใหประชาชนรับทราบแลวตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ในรายละเอยีดมี  
    การสรุปความคิดเห็น มีหลากหลายชองทางที่ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น  
    หมายเลขโทรศัพท เว็บไซต อบต.หวยแกง เฟซบุค อบต.หวยแกง และมีประชาชนได  
    แสดงความเห็นจำนวน 18 ราย เห็นดวยจำนวน 13 ราย ไมเห็นดวยจำนวน 5 ราย  
    และการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นนี้ในที่ประชุมไดเห็นดวยเปนเสียงเอกฉันท  
    สวนรายละเอียดกระผมจะไดนำเรียนใหทานไดรับทราบ ขอนำเรียนเพียงเทาน้ีครับ 

ประธานสภา อบต. ขอขอบคุณผูบริหารไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบครับ  มีทานใดจะซักถามหรือ 
    สอบถามอีกหรือไมครับ  

นางวาเสษฐี เกตุแกว ดิฉันขอสอบถามในขอ 3 คำจำกัดความ “เจ าพนักงานสาธารณสุข” ถาเปน
ผูอำนวยการกองคลัง ขอบัญญัติที่ลอมาจากระดับประเทศ ในระดับประเทศจะไมมีคำจำกัดความคำน้ี จะมี  
    “เจาพนักงานทองถ่ิน” เจาพนักงานเจาหนาที่ อยางของงานทะเบียนพาณิชยจะมีคำ 
    วา “พนักงานเจาหนาที ่” จะถูกแตงตั ้งโดยเจาพนักงานทองถิ ่น ตามขอบัญญัติ 
    ระดับประเทศจะไมมี “ผูซึ่งไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน” จึงเรียนมาเพื่อขอ 
    สอบถามคะ 

ประธานสภา อบต. ขอเรียนเชิญผูเกี่ยวของช้ีแจงครับ 

วาท่ี ร.ท.มิตชานน สีเข็ม ขอเพิ่มเติมในคำนิยาม “เจาพนักงานสาธารณสุข” ในสวนนี้ ขอบัญญัติองคการ 
นวก.สุขาภิบาล   บริหารสวนตำบลทุกฉบับ จะยึดถือตาม พรบ.สภาตำบลฯ และ พรบ.สาธารณสุข  
    พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 จะมีในสวนของคำนิยาม คือ ใน 
    สวนของทานนายกจะเปนไปตามคำนิยามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศไวซึ่ง 
    รวมถึงทองถ่ินดวย สำหรับ “ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน” จะเปน 
    พนักงานตำแหนงใดก็ไดที่ไมมีผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและไดรับการแตงต้ังจาก 
    เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ ซึ่ง  
    อปท. สามารถแตงต้ังไดจากพนักงานสวนทองถ่ินตำแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข 
    และผูที่ไดรับการแตงต้ังฯ และแตละคนจะมีอำนาจตามคำนิยามน้ัน ดังน้ัน คำเหลาน้ี 
    มีความถูกตองแลวครับ ขอนำเรียนใหทราบเพียงเทาน้ีครับ 

ประธานสภา อบต. ทานใดมีขอสงสัยอยากซักถามอีกหรือไมครับ (ไมมี) ขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบ 
    ในข้ันรับหลักการรางขอบัญญัติฯ ตามที่ผูบริหารไดเสนอ ขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภา อบต. วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

 มีทานใดสงสัย หรืออยากซักถามหรือไมครับ (ไมมี) กระผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภา อบต. วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 



 ตามที่ผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง เรื่อง การ
ติดต้ังบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 มีทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือ
ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดจะเสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 

นายบุญเพ็ง ชื่นตา กระผมมีขอสังเกตจากการไปศึกษาดูงานและไปอบรมจากสถานที่ตางๆ เห็นบางที่มี 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ความเจริญไปอยางรวดเร็ว จากการสอบถามขอมูลก็อยากจะขอยกฐานะเปน 
    เทศบาล หากองคการบริหารสวนตำบลหวยแกงจะยกฐานะเปนเทศบาลจะมีขอดี  
    ขอดอยอยางไร ประชาชนไดประโยชนอยางไร มีผลเสียอยางไร มีการพัฒนาอยางไร  
    ผมวาเจาหนาที ่คงจะมีขอมูล ในการประชุมในครั้งหนาผมขอรายละเอียด ถามี 
    ประโยชนจะเกิดข้ึนมากกวาปจจุบันเน่ืองจากมีงบประมาณมากกวา ขอดีขอดอยตอง 
    แยกออกมาใหเห็นชัดเพราะจะตองไปทำประชาพิจารณ กระผมเคยสอบถามอดีต   
    ส.อบต.ของหมูบานทราบวา เคยทำมาแลวแตไมผานประชาคมน่ันอาจเปนเพราะวา 
    เราไมมีขอมูลเพียงพอที่จะไปนำเสนอประชาชนหรือเปลา หรือเปนเพราะวาขอดีไมมี 
    มากพอที่จะนำพาไปพัฒนาได หรือมีขอดอยมากกวาหรืออยางไร การผานประชาคม 
    แลวตองใชเวลานานกี่ปที่หนวยงานตางๆ พิจารณาแลวจนถึงกระทรวงมหาดไทย 
    ประกาศยกฐานะ กระผมขอคำอธิบายจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวย ขอบคุณครับ 

นายอำนวย ซองทอง ผมอยากจะแจงเกี่ยวกับเรื่องถนน เนื่องจากวาถนนเสนทางบานหนองบัวบานหมูที่  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12  ถึงบานชัยชนะ หมูที่ 10 เปนหลุม ชำรุด จึงอยากใหผูบริหารพิจารณางบประมาณ 
    เพื่อซอมแซม และเสนระหวางบานหนองบัวบานหมูที่ 3 มีอีกจุดหนึ่งซึ่งเปนหลุม 
    ใหญ เวลาสัญจรเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุได 

ขอเรียนถามเรื่อง คูลำหวยเสนหนองบัวบานหมูที่ 12 ไปบานโคกยาวจุดสะพาน
ทางดานทิศใต คูสะพานไดชำรุดอยูในเขตรับผิดชอบของ อบต.หวยแกงหรือของ
เทศบาลทรายมูล มีชาวบานแจงกระผมมาจึงขอสอบถามผูบริหารครับ 

นายก อบต. ขอดีขอเสียจากการยกฐานะองคการบริหารสวนตำบลเปนเทศบาล ในการน้ีจะมอบ
ใหทานรองปลัดเปนผูตอบขอซกัถาม สำหรับเรื่องถนนคอนกรีตบานหนองบวับานหมู 
3 บานหนองบัวบานหมูที่ 12 – บานชัยชนะที่เปนหลุมทำใหการสัญจรไมสะดวก
อาจเกิดอุบัติเหตุได ในการแกไขปญหาตรงน้ีขอใหผูนำชุมชนหรอืสมาชิกสภา ทำเปน
หนังสือแจงเขามาเพือ่จะไดจัดหายางมะตอยเพื่อใหผูนำชุมชนไปปะบรรเทาความ
เดือดรอน เพื่อใหประชาชนผูสัญจรไดใชทางสะดวก สำหรับถนนเลียบลำหวยที่
เสียหาย กระผมจะใหทางกองชางไปสำรวจกอนดวยการจับ GPS วาเปนพื้นที่ของ
เราหรือพื้นที่อื่น หากเปนพื้นที่ของเราจะไดชวยเหลือแกปญไขปญหา กระผมขอ
เรียนเพียงแคน้ีกอนครับ  

ขอเรียนเชิญทานรองปลัดชี้แจงขอซักถามในเรื่องการยกฐานะใหที่ประชมรับทราบ
ตอไปครับ 



น.ส.วิภาพร ยุทธรรม การยกฐานะจากองคการบริหารสวนตำบลเปนเทศบาล ดิฉันขอนำเรียนขอมูล 
รองปลัด อบต.  เบื ้องตนวา เรื ่องการปกครองจะมีสมาชิกสภา อบต. หมู บานละ 1 คน ถาเปน 
    เทศบาลแบงการปกครองออกเปน 2 เขต แลวแตผลการประชาพิจารณ กอนอื่นที่จะ 
    มีการยกฐานะ เราจะมีการทำประชาพิจารณหรือประชาชคม วาประชาชนจะเห็น 
    ดวยหรือไม ซึ ่ง อบต.หวยแกงเคยทำไปแลวแตไมผานการประชาพิจารณเมื่อป  
    2558 ดูที่จำนวนประชากรดวย มีสมาชิกสภาฯ ไดเขตละ 6 คน หาเสียงเปนทีม 
    และผูสมัครอาจไมไดทุกหมูบาน ขอมูลในเชิงลึกยังไมไดศึกษา สวนมากพื้นที่เทศบาล 
    จะคาบเกี่ยวเขต อบต. หากสนใจจริงๆ ลองสอบถามขอมูลเทศบาลขางเคียงก็ได  
    ซึ่งในปจจุบัน อบต. เทศบาล อบจ. และ กทม. ใชระเบียบกฎหมายที่แตกตางกัน 
    สำหรับเรื่องรายไดก็ยังไดร ับเทาเดิมเพราะคิดจัดสรรจากจำนวนประชากร ไมมี 
    เทศบาลใดที่ยกฐานะแลวจะไดมากกวาเดิม  

นายอำพร มุละสีวะ เรื่องรายไดของเทศบาล เขาใจวาจะไดรับการจัดสรรจากตัวหารของจำนวนเทศบาล 
เลขานุการนายก อบต. ไมไดคิดจากจำนวนประชากร  

   ----ที่ประชุมปรึกษา หารือกันพอสมควร---- 

ประธานสภา อบต. สำหรับเรื่องการยกฐานะเปนเทศบาลเอาไวใหมีขอมูลทีชั่ดเจนกอนคอยปรึกษาหารอื 
    กันอีกครั้ง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม 

นายคุณาวรรษ จันทะภา  เรื่องกีฬาตานยาเสพติด ทุกปจะมีกีฬาประเภทฟุตซอลชายและวอลเลยบอลหญิง  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 อยากจะเสนอใหมีกีฬาสำหรับนักกีฬาประเภทที่สามเพื่อใหเขาไดมีสวนรวมดวย   
    เรื่องที่สองเรื่องทอขาด ถนนในหมูบานชำรุดมีอยูประมาณ 7 จุด และไดทำหนังสือ 
    เขามาแลว ฝากผู บริหารชวยดูใหดวย เรื ่องที ่สามการยกฐานะจาก อบต. เปน 
    เทศบาลในความเห็นสวนตัว งบประมาณไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นแนนอน ผมเห็น 
    ดวยที่จะยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลครับ 

นายศรราม วงศรีแกว ผมไดทำหนังสือแจงถนนชำรุดบานหนองบัวบานหมูที่ 3 ชวงที่ฝนตกตอเนื่องมาก  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ขอฝากใหทานไดทำงานเพื่อใหประชาชนสัญจรไดสะดวก เรื่องที่สอง ขอสอบถาม 

เรื่องการศึกษาดูงานวากำหนด เรื่องที่สามเรื่องไฟโซลาเซลถนนลาดยางแอลฟลติกส
พรอมไฟโซลาเซล ถาเกิดชำรุดมาจะใหหนวยงาน อบต.ซอมแซมไดหรือไม เน่ืองจาก
ไฟโซลาเซลบานหนองบัวบานหมูที่ 3 - บานโคกสวาง หมูที่ 8 ไมติดและชำรุด 

นายก อบต. การจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ทุกครั้งกอนที่จะดำเนินงานก็จะมีการปรึกษาหารือ 
กันอยูแลวเราคอยปรึกษา พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องถนนชำรุดกระผมกไ็ด
รับทราบเรื่องแลวก็ไดสั่งการใหชางออกไปสำรวจแลว โครงการใดที่ยังไมมีในแผนก็
จะปรับปรุงแผนกอนนะครับและจะจายขาดเงินสะสม สำหรับเรื่องถนนขาดและ
ชำรุดบานหนองบัวบานหมูที่ 3 จะไดปรับปรุงแผนกอนแลวจึงจะจายขาดเงินสะสม
เชนเดียวกันนะครับ และเรื่องศึกษาดูงาน ไมมีแลวนะครับ เพราะไดโอนงบประมาณ
มาเชากลองวงจรปดเพื่อปองกันผูกอการทะเลาะวิวาท ฯ,ฯ จำนวน 17 ตัว จำนวน 
14 หมูบานเพื่อใชในการติดตามตัวผูกอเหตุ โดยขอความรวมมือจากสถานีตำรวจกดุ
ชุมเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกลองวงจรปด จึงไดโอนงบประมาณมาเพื่อการนี้ จึงขอนำ
เรียนมาเพื่อใหรับทราบครับ สวนถนนบานหนองบังบาน ม.3 - บานโคกสวาง ม.8 



หากอยูในชวงประกันสัญญาจะแจงใหผูรับจางมาดำเนินการซอมแซม หรือหากหมด
สัญญาแลว อบต.หวยแกงก็จะดำเนินการแกไขใหตอไปครับ 

ขอนำเรียนวา ในวันที่ 17 พ.ย. 2566 ที่ผานมา กระผมไดรับโอนตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน หมูที่ 5 บานโสกน้ำขาว จากนางสุข มุละศิวะมาเปนทรัพยสินของ อบต.   
หวยแกงเรียบรอยแลว ในเรื่องของการบูรณะหรือทำประโยชนนั้น กระผมจะขอ
ปรึกษาหารือกับผูนำชุมชน สมาชิกสภาฯ วาจะใชประโยชนในลักษณะใด จึงอยากให
ทานไดแสดงวิสัยทัศนวาจะทำอยางไร เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนอยางแทจริง 
ขอฝากใหทานนำไปคิดเปนการบานวาจะดำเนินการอยางไรเพื่อจะไดนำมาบูรณา
การรวมกันกับผูนำชุมชนเปนการตอไป 

ประธานสภา อบต. มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม (ไมมี)   

นายก อบต. ในวันนี้ อบต.หวยแกงโดยสำนักปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจาง 
เหมาให นายคำคิด ชาริดา มาทำหนาที่ประจำรถน้ำอเนกประสงคเพื่อชวยเหลืองาน
ปองกันฯ จึงเรียนแจงมาใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

ประธานสภา อบต. มีทานใดจะซักถามอีกหรือไม 

นายศรราม วงศรีแกว ขอเสนอปดการประชุม โดยมี นายคุณาวรรษ จันทะภา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 และนายอำนวย ซองทอง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 12 เปนผูรับรอง 

ปดประชมุ   เวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ     คำเกิด   กาลจักร บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายคำเกิด  กาลจักร) 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหวยแกง  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 แลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน ณ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2566 

ลงช่ือ     สีสุดา   สัวขุนทด    กรรมการ 
 (นางสีสุดา   สัวขุนทด) 

             สมาชิกสภา ฯ หมู ๔ 

ลงช่ือ       พัชรียา  ราชมาลา กรรมการ     ลงช่ือ      สายพิณ   กาลจักร    กรรมการ       
(นางสาวพัชรียา  ราชมาลา)                  (นางสายพิณ  กาลจกัร) 

            สมาชิกสภา ฯ หมู ๗        สมาชิกสภา ฯ หมู ๑๓ 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 25๖6 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2566   

 สภา อบต. หวยแกงไดรับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแลว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงไดลงลายมือชื่อรับรองไวเพื่อปดประกาศรายงานการ
ประชุมใหประชาชนทั่วไปทราบ 



 

    (ลงช่ือ)  คำผาย  แสนจันทร   ผูตรวจ/ผูรบัรองรายงานการประชุม  
  (นายคำผาย แสนจันทร)  

  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลหวยแกง 
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